

**ĐÔNG HƯNG**

# Doanh nghiệp chủ động phòng, chống dịch và ổn định sản xuất, kinh doanh

*Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đông Hưng đang nỗ lực thực hiện tốt "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa duy trì sản xuất, kinh doanh hiệu quả.*

Đoàn thân nhiệt, sát khuẩn tay, khai báo y tế ngay từ cổng vào, đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc, thực hiện giãn cách khi trong nhà xưởng là những biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đang được các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đông Hưng áp dụng và trở thành quy định bắt buộc đối với cán bộ, công nhân, người lao động. Ông Nguyễn Văn Lăng, Giám

đốc Công ty TNHH Phúc Mậu (xã Đông Phương) cho biết: Từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, Công ty triển khai các giải pháp kiểm soát chặt chẽ; bắt buộc 100% cán bộ, công nhân, người lao động phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc. Tất cả mọi người phải đo thân nhiệt, sát khuẩn tay khi vào Công ty làm việc hoặc liên hệ công việc. Công ty cũng thực hiện phun khử khuẩn

phương tiện vào và toàn bộ nhà xưởng; lập danh sách, theo dõi lao động có hệ thống thường trú tại địa phương khác, tổ chức cho họ ký cam kết trong thời điểm này không về quê. Công ty có 19 người nước ngoài đang làm việc nhưng phần lớn họ sang Việt Nam trước đợt dịch đầu tiên, từ đó đến nay chưa về nước, một số mới sang song đều thực hiện cách ly tập trung theo quy định, hết

cách ly Công ty hướng dẫn các chuyên gia thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch là điều kiện quan trọng để Công ty bảo đảm ổn định sản xuất và việc làm cho gần 900 công nhân thời gian qua với mức lương 5,5 triệu đồng/người/tháng. Anh Nguyễn Huy Tường, Công ty TNHH Phúc Mậu cho biết: Hàng ngày chúng tôi đều được tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, khuyến cáo không ra khỏi địa phương mình sinh sống và thực hiện nghiêm việc khai báo y tế trên hệ thống loa phát thanh nội bộ. Tôi và các công nhân trong Công ty đều tuân thủ theo hướng dẫn để bảo đảm an toàn trong sản xuất, ổn định đời sống và việc làm.

Huyện Đông Hưng hiện có gần 800 doanh nghiệp với trên 10.000 công nhân. Các doanh nghiệp hầu hết hoạt động trong lĩnh vực may mặc, giày da nên đồng



Phun khử khuẩn phương tiện ra vào doanh nghiệp để phòng, chống dịch Covid-19.

động thực hiện các biện pháp phòng, chống. Trước diễn biến mới của dịch, UBND huyện đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp, đồng thời tổ chức tập huấn phổ biến các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch theo quy định cho các doanh nghiệp. Ông Vũ Đức Quý, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Y tế huyện Đông Hưng cho biết: Phòng Y tế huyện đã hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác, tổ tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19, xây dựng kịch bản ứng phó với các tình huống dịch có thể xảy ra tại công ty để không bị động, bất ngờ; đồng thời làm tốt công tác vệ sinh môi trường, bố trí không gian làm việc thông thoáng bảo đảm sức khỏe cho công nhân.

Nhờ chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và chủ động tìm kiếm thị trường, bảo đảm nguồn lực con người, nâng cao chất lượng sản phẩm nên từ đầu năm đến nay các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đông Hưng vẫn duy trì sản xuất ổn định. Anh Trần Huy Tú, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH New Stars (cụm công nghiệp Đông Phong) cho biết: Công ty chuyên sản xuất đồng phục y tế và quần áo xuất sang các nước châu Âu. Năm 2020, khách hàng châu Âu bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên xin tạm hoãn nhập hàng khiến Công ty phải ngưng sản xuất vài tháng, sau đó tổ chức sản xuất

cầm chừng để công nhân có việc làm. Sang năm 2021, dịch Covid-19 được kiểm soát, các đối tác tiếp tục nhập hàng, Công ty tổ chức sản xuất trở lại song luôn bảo đảm thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Để duy trì, mở rộng thị trường trong điều kiện dịch bệnh, Công ty nỗ lực tìm kiếm thị trường cung cấp nguyên liệu lâu dài, đầu tư hệ thống máy móc hiện đại nhằm giảm thời gian, giảm nhân công, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tăng giá trị thu nhập. Đơn hàng của Công ty đã ký với đối tác đến hết quý III/2021. Không chỉ bảo đảm việc làm ổn định mà mọi chế độ của công nhân vẫn được bảo đảm. Chi Nguyễn Thị Loan, Công ty TNHH New Stars cho biết: Trong khi một số công ty trong nước phải dừng hoạt động vì dịch Covid-19, công việc của chúng tôi ở đây vẫn đều, yên tâm lao động sản xuất và tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch để Công ty không bị dừng sản xuất.

Thực tế ở một số địa phương thời gian qua đã chứng minh khi dịch Covid-19 bùng phát thì một trong những nơi xung yếu nhất là các nhà máy, xí nghiệp, đặc biệt là các khu, cụm công nghiệp. Vì vậy, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đông Hưng đều xác định "Chống dịch như chống giặc", mỗi nhà máy, mỗi doanh nghiệp là một pháo đài, mỗi cán bộ, công nhân, người lao động là một chiến sĩ; phòng, chống dịch tốt mới ổn định được sản xuất, kinh doanh.

**THU HIỀN**

## Một số lưu ý trong chăm sóc và quản lý tôm, cá nuôi mùa nắng nóng

**Để nâng cao sức khỏe cho tôm, cá nuôi trong những ngày nắng nóng, cần lưu ý thực hiện một số biện pháp trong chăm sóc và quản lý ao nuôi như sau:**

1. Đối với các ao ương, nuôi cá: Cần bảo đảm bổ sung nước thường xuyên, định lượng thức ăn hàng ngày cho từng đối tượng nuôi, điều chỉnh lượng thức ăn theo diễn biến thời tiết, tránh dư thừa thức ăn, gây ô nhiễm môi trường. Trong những ngày nắng nóng không nên kéo cao vào bể ép, xuất bán hay vận chuyển cá giống. Duy trì mực nước trong ao từ 1,5 - 2m trong suốt mùa hè, đồng thời thả bèo tây trên mặt ao chiếm khoảng 1/3 diện tích để làm chỗ trú cho cá (với các ao nuôi cá thịt).

Nâng cao sức đề kháng cho cá bằng cách sử dụng các loại thức ăn chất lượng cao, bổ sung các loại vitamin, khoáng chất vào thức ăn với liều lượng 3 - 5g/100kg cá/ngày; dùng chế phẩm sinh học để cải thiện môi trường (nếu có điều kiện thì sử dụng quạt nước, sục khí, máy bơm nước để nâng cao hàm lượng oxy trong nước). Giảm khẩu phần cho ăn xuống khoảng 50 - 60% vào những ngày nắng nóng có nhiệt độ nước trên 35°C.

Lưu ý trong những ngày nắng nóng cá dễ bị rất dễ nhiễm bệnh do do vi khuẩn và bệnh liên cầu khuẩn streptococcus. Khi cá mắc bệnh cần khử khuẩn nước ao nuôi sau đó mới dùng thuốc kháng sinh trị bệnh; liều lượng và cách sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất; chỉ dùng các loại thuốc, hóa chất được phép bán trên thị trường dùng cho nuôi trồng thủy sản.

2. Đối với các ao nuôi tôm: Tăng cường sục khí, quạt nước để cung cấp đủ nhu cầu oxy, hạn chế sự phân tầng của nước; dùng men tiêu hóa, vitamin, khoáng chất trộn vào thức ăn để tăng cường sức đề kháng cho tôm; cải thiện môi trường bằng các chế phẩm vi sinh. Cho tôm ăn thức ăn bảo đảm chất lượng, dùng hoặc giảm từ 20 - 70% lượng thức ăn trong những ngày thời tiết thay đổi đột ngột; nếu có điều kiện nên bố trí ao nước ngọt sẵn sàng để cấp bổ sung vào ao nuôi khi độ mặn ao nuôi vượt ngưỡng 25‰.

3. Trong những ngày nắng nóng thường có mưa lớn đột ngột, cần áp dụng các biện pháp phòng, chống sự thất thoát của tôm, cá. Trong các ao nuôi tôm cần xả bớt nước tầng mặt, kiểm soát các yếu tố môi trường (pH, kiềm, oxy...); sau khi mưa dứt nên bật lên bả con nên sử dụng các loại chế phẩm, hóa chất để giải phóng khí độc ra khỏi ao nuôi.

**TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THÁI BÌNH**

## QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN THỤY SƠN

# Hoạt động an toàn, hiệu quả

Với phương châm bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững, từ khi thành lập đến nay, Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) Thụy Sơn (Thái Thụy) đã không ngừng mở rộng, phát triển quy mô hoạt động, trở thành kênh dẫn vốn quan trọng không chỉ giảm tối đa tín dụng đen ở địa phương mà còn đầu tư tích cực cho thành viên phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh, là điểm tựa giúp nhân dân địa phương tiếp cận nguồn vốn sớm nhất, nhanh nhất và thuận tiện nhất, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Gia đình ông Đỗ Văn Chiên (thôn Nhạ Sơn, xã Thụy Sơn) là một trong những thành viên vay vốn mang lại hiệu quả cao của Quỹ TDND Thụy Sơn. Bắt đầu phát triển mô hình chăn nuôi lợn rừng từ năm 2013, đến năm 2015 do nhu cầu mở rộng quy mô chăn nuôi, ông Chiên tìm đến Quỹ TDND Thụy Sơn để vay vốn. Với số tiền vay ban đầu 50 triệu đồng để

phát triển quy mô khoảng hơn 50 con lợn rừng, đến nay gia đình ông Chiên đã phát triển hơn 600 con lợn rừng, đồng thời nuôi thả các loại cá truyền thống với diện tích hơn 10.000m<sup>2</sup> mặt ao. Với giá bán trung bình 3 triệu đồng/con lợn giống, 250.000 đồng/kg lợn thịt, trung bình mỗi năm gia đình ông Chiên thu lãi từ 700 - 800 triệu đồng. Sau 7 năm, đến nay gia đình ông Chiên đã đầu tư hoàn thiện mô hình với tổng diện tích 17.000m<sup>2</sup> bao gồm cả chuồng trại chăn nuôi có hệ thống xử lý chất thải bảo đảm môi trường, ao cá và một phần diện tích vườn trồng cỏ, chè làm thức ăn cho lợn và các loại cây ăn quả khác. Ông Chiên tâm sự: Trong quá trình phát triển sản xuất chăn nuôi, gia đình tôi luôn được Quỹ TDND Thụy Sơn tạo điều kiện thuận lợi cho vay vốn với thủ tục rất nhanh chóng và đơn giản.

Cùng với gia đình ông Chiên, Quỹ TDND Thụy Sơn còn cho hơn 800 khách hàng khác vay vốn để phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh đem lại hiệu quả như: ông Phúc (thôn Ngọc Thanh, xã Thụy Sơn) phát triển chăn nuôi, bà Quyên (thôn Thượng Phúc, xã Thụy Sơn) tiêu thụ nông sản, ông Linh (thôn Phong Lâm, xã Thụy Phong) kinh doanh dịch vụ... Ông Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc Quỹ TDND Thụy Sơn chia sẻ: Do được thành lập cuối cùng trong hệ thống 85 quỹ TDND trên địa bàn nên đòi hỏi Quỹ phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa mới có thể phát triển được thương hiệu cũng như cạnh tranh được với các tổ chức tín dụng đang hoạt động ở địa phương. Bắt đầu thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2008 với 6 thành viên sáng lập ban đầu, đến năm 2011, Quỹ TDND Thụy Sơn đã mở rộng thêm địa bàn hoạt động sang xã Thụy Phong. Đến nay, sau 13 năm xây dựng và phát triển, những kết quả Quỹ TDND Thụy Sơn đạt được đã khẳng định phương châm hoạt động cũng như những giải pháp kinh doanh được đặt ra là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với tình

hình thực tế ở địa phương. Đến hết tháng 4/2021, tổng nguồn vốn hoạt động của Quỹ đạt hơn 170 tỷ đồng, tăng 5,96% so với thời điểm 31/12/2020; trong đó nguồn vốn huy động đạt hơn 150 tỷ đồng, tăng 7,39% so với thời điểm 31/12/2020. Tổng dư nợ cho vay đạt hơn 141 tỷ đồng, tăng 7,49% so với thời điểm 31/12/2020; trong đó cho vay sản xuất nông nghiệp chiếm 1,97%, cho vay kinh doanh dịch vụ ngành nghề chiếm 94,25% và cho vay sinh hoạt đời sống chiếm 3,78% tổng dư nợ cho vay. Tổng số thành viên của Quỹ đạt 1.990 người, tăng 20 thành viên so với cuối năm 2020. Tỷ lệ nợ xấu của Quỹ chỉ chiếm 0,059% tổng dư nợ cho vay. Không chỉ thực hiện có hiệu quả công tác huy động vốn và cho vay, thời gian qua, Quỹ TDND Thụy Sơn còn quan tâm phát triển các dịch vụ chuyển tiền, tạo thuận lợi cho nhân dân trong và ngoài địa bàn hoạt động đến giao dịch tại Quỹ. Bình quân hàng năm Quỹ TDND Thụy Sơn nhận và chuyển tiền đi cho trên 200 lượt khách hàng với tổng số tiền trung bình khoảng hơn 125 tỷ đồng, trong đó số tiền chuyển đi trên 100 tỷ đồng và số tiền nhận chuyển về khoảng 25 tỷ đồng.

Mục tiêu đặt ra đối với Quỹ TDND Thụy Sơn năm 2021 đó là tổng nguồn vốn hoạt động tăng 10,9%, trong đó nguồn vốn huy động tăng 9%; dư nợ cho vay tăng 9%; số thành viên tăng 30 người; lợi nhuận trước thuế tăng 9% so với năm 2020. Thời gian tới, Quỹ TDND Thụy Sơn chủ động nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội và thị trường để điều chỉnh các giải pháp kinh doanh phù hợp, bảo đảm an toàn, hiệu quả; tăng cường huy động vốn nhân rộng trong dân cư, trên cơ sở đó tạo nguồn để cho vay phục vụ sản xuất, kinh doanh; đồng thời, giám sát và quản lý chặt chẽ dư nợ cho vay, không tăng dư nợ bằng mọi giá dẫn đến rủi ro trong hoạt động.

**MINH HƯƠNG**



Gia đình ông Đỗ Văn Chiên (thôn Nhạ Sơn, xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy) phát triển mô hình nuôi lợn rừng với quy mô hơn 600 con từ nguồn vốn vay Quỹ TDND Thụy Sơn.

## Chúng tôi đến thăm

trang trại của gia đình chị Linh vào một ngày cuối tháng 5. Trong cái nắng như đổ lửa, chị vẫn ra vườn chăm sóc vườn cây được liệu mới trồng. Ngoài trại trồng được liệu, trang trại còn khu chuồng nuôi lợn, nuôi vịt và khu ao nuôi cá với tổng diện tích trên 2ha. Chị Linh chia sẻ: Hàng ngày, cứ có thời gian rảnh là tôi lại ra làm vườn, cho lợn, cho cá ăn, tôi luôn tìm thấy niềm vui trong công việc của mình. Ngoài trang trại này, gia đình còn có hơn 3ha trồng cây được liệu và cây ăn quả. Toàn bộ được liệu được trồng để cung cấp cho Công ty trà An Thái Hưng. Công ty hiện đang tạo việc làm cho hơn 100 lao động với thu nhập bình quân 4 triệu đồng/người/tháng, đặc biệt trong đó có nhiều lao động lớn tuổi.

Để bảo đảm nguồn cung cấp được liệu an toàn cho công ty, đồng thời nâng cao thu nhập cho nông dân, chị Linh đã thành lập HTX Thái Giang chuyên trồng các cây dược liệu cung cấp cho công ty như: cà gai leo, hương nhu... Hiện HTX có 10 thành viên với tổng diện tích trồng được liệu khoảng 20ha. Tham gia HTX, người dân sẽ được cung cấp giống, chuyển giao kỹ thuật, bao tiêu đầu ra cho sản phẩm, bình quân mỗi sào trồng được liệu cho thu nhập 25 triệu đồng/năm, cao hơn cây lúa rất nhiều. Chị Linh cho biết: Các cây dược liệu cơ bản rất dễ trồng, dễ chăm sóc; đặc biệt không sử dụng bất kỳ sản phẩm thuốc kích thích tăng trưởng hay thuốc bảo vệ thực vật nào vì vậy không làm ảnh hưởng đến sức khỏe người trồng và người dùng. Mỗi lứa trồng có thể thu hoạch nhiều lần. Với mong muốn tạo thêm nhiều việc làm cho chị em phụ nữ ở địa phương, chị Linh và gia đình đã góp vốn thành lập Công ty May Verovals (cụm công nghiệp Quỳnh Giao). Công ty hiện đang tạo việc làm cho trên 300 lao động, chủ yếu là phụ nữ với thu nhập trung bình 5 - 6 triệu đồng/người/tháng.

# Bản lĩnh của chị Linh

*Dù gia đình có nền tảng kinh tế vững chắc song khắc ghi lời Bác: "Lao động là vinh quang, có lao động, phẩm giá, nhân cách con người mới được rèn luyện, nâng cao", trong những năm qua, chị Nguyễn Thị Hồng Linh, xã Quỳnh Hoàng (Quỳnh Phụ) luôn trăn trở, tìm tòi nhiều hướng đi mới trong sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động địa phương.*



Chị Linh bên dây chuyền sản xuất trà thảo dược do Hợp tác xã Thái Giang cung cấp nguyên liệu.

Xuất thân từ nông thôn, không được đào tạo bài bản về kinh doanh, để có được thành công như ngày hôm nay, chị Linh cũng không đã phải bỏn bả học hỏi kinh nghiệm ở nhiều nơi, đồng thời nỗ lực khắc phục, vượt qua nhiều khó khăn. Chị Linh chia sẻ: Việc thành lập công ty đòi hỏi cần rất nhiều vốn đầu tư trong khi vốn tự có của gia đình rất khiêm tốn nên tôi phải vay mượn vốn vay của nhiều tổ chức tín dụng khác nhau. Trong quá trình thực hiện dự án, ban đầu phải tập trung đầu tư nhiều sức người, sức của để cải thiện vùng ruộng chưa trúng hoang hóa, sau đó mới có thể đưa các cây, con có giá trị kinh tế vào nuôi trồng. Đặc biệt, dịch bệnh xảy ra, nông sản được mua mất giá; sản xuất, kinh doanh không ổn định... Nhưng lúc như vậy không ít người nản chí, buông tay

song tôi luôn tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa, vì sự cố gắng của mình sẽ mang lại việc làm và thu nhập cho nhiều người khác. Theo ông Trần Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Hoàng: Chị Nguyễn Thị Hồng Linh là tấm gương tiêu biểu của địa phương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Không chỉ năng động, tích cực trong phát triển kinh tế, chị Linh và gia đình còn thường xuyên ủng hộ các hoạt động nhân đạo, từ thiện, hỗ trợ người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn cả ở trong và ngoài xã, đồng viên họ vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, trong đợt lũ lịch sử năm ngoái, chị Linh và gia đình đã huy động một chuyến xe thiện nguyện vào miền Trung để hỗ trợ bà con gặp khó khăn. Ngoài ra, gia đình

còn hỗ trợ địa điểm ăn, nghỉ cho lực lượng làm nhiệm vụ chốt kiểm soát dịch tại cầu Hiệp (xã Quỳnh Giao) trong thời gian các đồng chí làm nhiệm vụ tại đây. Chị Linh và gia đình cũng đã lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tặng quà cán bộ y tế đang làm nhiệm vụ, mong cán bộ y tế vượt qua khó khăn cùng với cả nước quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi và chiến thắng đại dịch Covid-19. Mặc dù nhiều lần được các cấp, các ngành biểu dương khen thưởng song đối với chị Linh phần thưởng quý giá nhất là ngày càng có nhiều phụ nữ ở địa phương có việc làm và thu nhập ổn định để chăm lo cho gia đình, đây cũng là động lực để chị nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong thời gian tới.

**ĐÀO QUYN**